
Svar umhverfis- og skipulagssviðs dags. 17. maí 2020 við fyrirspurn íbúaráðs Miðborgarar og 
Hlíða um umferðaröryggi í hverfinu. 

Aðgerðir sumarsins eru í undirbúningi. Ekki hefur verið tekin endanleg ákvörðun um aðgerðir á 
Háteigsvegi en að minnsta kosti er stefnt að bættri lýsingu á nýrri gangbraut sem sett var upp móts við 
Háteigsskóla í vetur sem og aðgerðum þar við biðstöðina til að koma í veg fyrir að ekið sé framúr 
strætó þegar hann er stopp þar.    

Kveðja  

Guðbjörg Lilja  
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105 REYKJAVÍK  

  

 

Efni:  

Ítrekun - Fyrirspurn íbúaráðs Miðborgar og Hlíða um umferðaröryggi í 

hverfinu  

 

Reykjavík, 29. apríl 

2020  

R19110408  

  

  

 

Ekki hefur enn borist svar við erindinu hér að neðan sem sent var til umhverfis- og 

skipulagssviðs þann 29. nóvember 2019. Beiðni um svar er hér með vinsamlega ítrekuð.   

Á fundi íbúaráðs Miðborgar og Hlíða 26. nóvember 2019 lagði ráðið fram svohljóðandi 

fyrirspurn sbr. 15. lið fundargerðar:  

 

Íbúaráð Miðborgar og Hlíða óskar eftir upplýsingum um aðgerðir sem ráðast á í til 

þess að bæta öryggi barna og annarra gangandi vegfarenda á kaflanum á Háteigsvegi á 

milli Lönguhlíðar og Skipholts, ráðið óskar einnig eftir upplýsingum um hvenær á að 

framkvæma ákveðna liði í úrbótum Að auki sendir íbúaráð fyrirspurn um bættar 

gönguleiðir fyrir blinda og sjónskerta í og við skólann.  

   

 

 

Heimir Snær Guðmundsson  
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